

THÔNG BÁO

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 07 VỀ KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH (ICOAF-2022)

Kính gửi: Quý Trường.

Tiếp nối thành công của 06 kỳ Hội thảo đã được tổ chức tại Đà Nẵng vào các năm 2015-2021, **Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính lần thứ 07** năm 2022 (ICOAF-2022) sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào **ngày 10 tháng 06 năm 2022**. ICOAF-2022 được đồng phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Viện Tài chính Toàn cầu (IGF) trực thuộc Đại học New South Wales (Úc), và Đại học Aston (Vương Quốc Anh).

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn học thuật thảo luận và trao đổi về các chủ đề của Kế toán và Tài chính, từ đó tạo lập một kênh trao đổi, chia sẻ tri thức học thuật, tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế. Nhằm mục tiêu đưa ICOAF trở thành một trong những Hội thảo quốc tế thường niên chuyên ngành hàng đầu khu vực Đông Nam Á, ICOAF đã và đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng các bài báo được chấp nhận thông qua các khâu bình duyệt, lựa chọn chủ đề, cũng như đặt trọng tâm vào các nghiên cứu có chất lượng (gồm cả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm).

Năm nay, ICOAF-2022 vinh dự có sự tham dự của 02 diễn giả có uy tín trong lĩnh vực tài chính – kế toán, gồm: Giáo sư Talis Putnins (Đại học Công nghệ Sydney, Úc) và Phó Giáo sư Peter Kien Pham (Đại học New South Wales, Úc). Các nghiên cứu của 02 học giả này đã được công bố trên các tạp chí nhóm đầu của Tài chính - Kinh doanh, như *Journal of Finance*, *Review of Financial Studies*, *Journal of Financial Economics*, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, *Review of Finance, Management Science*, và *Journal of Banking and Finance*. Ngoài ra, Phó Giáo sư Peter Kien Pham hiện nay đang giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Đặc biệt, ICOAF-2022 vinh dự được kết nối với Tạp chí *International Journal of Emerging Markets* (SSCI/Q2) và *Journal of Economic Asymmetries* (SCOPUS/Q2). Theo đó, tác giả của những bài báo có chất lượng được trình bày tại Hội thảo sẽ được Tổng biên tập các tạp chí nói trên mời nộp bài để xét công bố theo quy trình bình duyệt bài báo hội thảo.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo ICOAF-2022, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên và các chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính – Ngân hàng của Quý Trường và trân trọng kính nhờ Phòng Quản lý Khoa học của Quý trường kính chuyển thông tin này đến các giảng viên có liên quan tham gia gửi bài đến Hội thảo (*Xem thêm Thư mời viết bài bản tiếng Anh và mẫu định dạng bài viết đính kèm theo Thông báo này*).

Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Hội thảo: PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn (Điện thoại: 0236.3.950.475, email: icoaf@due.edu.vn).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐHĐN (để báo cáo);
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, KH&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh